
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้ งที่  ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน                 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่
ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (๑) กระทู้ถาม 
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
   ๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การช่วยเหลือ เยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้วงเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท โดยมี       
นายครูมานิตย์  สั งข์พุ่ ม  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จั งห วัดสุรินทร์  พรรคเพื่ อไทย  เป็นผู้ ถาม                
ถาม นายกรัฐมนตรี 
   ตาม พ.ร.ก.เงินกู้วงเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท รัฐบาลจะน าเงินจ านวนดังกล่าวไปแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
โดยแบ่งเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ จ านวน ๕ แสนล้านบาท ซึ่งเงินจ านวนดังกล่าวได้มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับ   
Soft loans, SME และโรงงานขนาดเล็ก และจ านวน ๔ แสนล้านบาท รัฐบาลได้น าไปด าเนินการเกี่ยวกับ   
ตราสารหนี้ ในขณะที่รัฐบาลมีเงินอีกจ านวน ๑ ล้านล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  
แล้วนั้น เพ่ือน าไปใช้จ่ายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจ านวนเงินที่ได้กล่าวมาทั้งหมด รัฐบาล         
ได้ด าเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
ในช่วงที่ผ่านมา จ านวน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลได้ใช้เงินไปจ านวนเท่าไรและมีจ านวนเงินคงเหลือเท่าใด
อีกทั้ งเงิน ฟ้ืนฟูทางเศรษกิจเพ่ือช่วยเหลือและเยียวยาให้กับประชาชนทั่วประเทศเป็นเงิน  จ านวน                 
๔ แสนล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ด าเนินการใช้ไปแล้วจ านวนเท่าไหร่ ตลอดจนมาตรการเยียวยา
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีประชาชนหลายกลุ่มไม่ได้รับเงิน
เยียวยา ๓,๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๒ เดือน อาทิ ประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แม้รัฐบาลจะระบุให้
ประชาชนไปด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ธนาคารได้ แต่เมื่อจะโอนเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิ เคชันเป๋าตัง         
แล้วประชาชนที่ไม่โทรศัพท์มือถือจะได้รับการโอนเงินอย่างไร นอกจากนี้  ยังมีประชาชนอีกหลายกลุ่มไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ เช่น ข้าราชการชั้นผู้น้อย พนักงานราชการที่มีอัตราเงินเดือนต่ า ตลอดจนประชาชนที่มีเงินฝาก
ธนาคารเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้มีการเก็บเงินมาตั้งแต่เป็นวัยท างานเพ่ือใช้ในยามแก่       
เหตุใดถึงไม่ได้รับการเยียวยา  
   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย   
จากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า พ.ร.ก กู้เงินเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยรัฐบาลได้มีการแบ่งเงินเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
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ประกอบด้วย  ๑. พ.ร.ก.เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท ออกมาตรการช่วยพยุงด้านเศรษฐกิจ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ โดยเฉพาะประชาชนตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว ที่กระทบกันเป็นห่วงโซ่   
ในระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านสาธารณสุขซึ่งมีกรอบวงเงิน จ านวน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท และได้มี
การอนุมัติแล้ว จ านวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นเงินรวม จ านวน ๑๙,๖๙๘ ล้านบาท และมีเงินคงเหลือ จ านวน 
๒๕,๓๐๐ ล้านบาท อีกทั้งได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๕๖๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๙ โดยมี     
การส ารองเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับด้านการแพทย์ ๒. เงินกู้ Soft Loan ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SME ให้สามารถเข้าถึง พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จ านวนเงิน ๙ แสนล้านบาท ในส่วนเงินกู้ Soft Loan ส าหรับแผนงานในส่วน
แผนงานที่ ๒ ด าเนินการเกี่ยวกับการเยียวยาเป็นแผนงานในระยะสั้น มีวงเงิน จ านวน ๕๖๕,๐๐๐ ล้านบาท 
โดยมีการอนุมัติไปแล้ว จ านวน ๖ โครงการ คิดเป็นเงินจ านวน ๕๕๘,๗๕๓ บาท และมีเงินคงเหลือ จ านวน 
๖,๒๔๖ ล้านบาท โดยได้มีการเบิกจ่าย จ านวน ๓๒๒,๙๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘ ส่วนใน       
แผนงานที่ ๓ เป็นแผนงานฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจมีเงินงบประมาณ จ านวน ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้มีการอนุมัติ 
จ านวน ๒๓๒ โครงการ คิดเป็นเงิน จ านวน ๑๓๓,๑๕๕ ล้านบาท และมีเงินคงเหลือ ๒๕๖,๘๔๔ ล้านบาท     
โดยมีการเบิกจ่าย จ านวน ๔๖,๕๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ นอกจากนี้ การอนุมัติโครงการต่าง ๆ รัฐบาล
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยมีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี ส าหรับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีประชาชนหลายกลุ่มไม่ได้รับเงินเยียวยาค่าครองชีพที่จ าเป็น 
โดยมีการเยียวยา จ านวน ๓,๕๐๐ บาท โดยจะพิจารณาว่ากลุ่มใดมีรายได้ประจ า มีระบบคุ้มครองอยู่แล้ว     
จะถูกตัดออกไปในชั้นหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดูแล โดยในกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย และกลุ่ม
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ
แล้วเป็นกรณีพิเศษแล้ว ส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้น ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ใช้เครือข่ าย
มหาดไทยช่วยเหลือลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มนี้ รวมถึงให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐได้แก่ ธนาคาร   
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยจะมีมาตรการดูแล
ช่วยเหลือเช่นกัน  
   ๑.๑.๒ กระทู้ถามเรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยในสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของเชื้ อ ไวรัส โค โรนา ๒๐๑๙  (โค วิด -๑๙ ) โดย มี  นางสาวรังสิมา รอดรัศ มี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สังคม และความม่ันคงของมนุษย์ 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รัฐบาลจะมี
แนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ว่างงาน หรือไม่ 
ด้านแหล่งเงินกู้หากเป็นกรณีของธนาคารพาณิชย์จะมีแนวทางการเยียวยาอย่างไร และสามารถกระจายที่อยู่
อาศัยให้กับคนไร้บ้านทั่วประเทศได้หรือไม่ อีกทั้งงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ไม่เพียงพอ
สามารถเพ่ิมเติมงบประมาณได้หรือไม่ และรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าวและริมคลองเปรมประชากรอย่างไร 
   นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความม่ันคงของ
มนุษย์ ตอบชี้แจงว่า คนไร้บ้านหรือคนไม่มีที่อยู่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดที่อยู่อาศัยให้กลุ่ม
ดังกล่าว โดยมีที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ๒ จุด จังหวัดนครปฐม ๑ จุด จังหวัดราชบุรี ๑ จุด ซึ่งมีห้องพัก 
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สาธารณูปโภค รวมถึงอาหารให้ครบ ๓ มื้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้านการเคหะแห่งชาติได้มีมาตรการเพ่ิมพิเศษ
โดยการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ที่จะถูกยึดบ้านจากธนาคาร ส่วนผู้ที่ซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติ มีการพักช าระหนี้
ให้เป็นเวลา ๓ เดือน และส าหรับผู้เช่าการเคหะแห่งชาติลดค่าเช่าให้ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติ  
ได้จัดสรรห้องเช่าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  ในราคา ๙๙๙ – ๑,๒๐๐ บาท        
ต่อเดือน ส่วนผู้บุกรุกพ้ืนที่คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรได้ด าเนินนโยบายต่อเนื่องโดยเปลี่ยน
สถานะให้เป็นผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ส ารวจผู้ที่บุกรุกพ้ืนที่การรถไฟแห่งประเทศไทย        
เพ่ือรวบรวมท าข้อเสนอให้กับชมรมคนไร้บ้าน โดยให้ท าการเช่าพ้ืนที่ดังกล่าวสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง      
ในราคา ๙๙๙ บาท ๑,๕๐๐ บาท หรือ ๒,๕๐๐ บาท ต่อเดือน ซึ่งอยู่ในขั้นการพิจารณาของภาคประชาชน    
อีกทั้งส านักธนานุเคราะห์ได้ขยายตั๋วจ าน าออกไปเป็นระยะเวลา ๖ เดือน พร้อมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ย        
ให้ถูกลง ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการในส่วนของเงินกู้โดยให้กระทรวงการคลังมี มาตรการให้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ผ่อนปรนการช าระหนี้ เช่นเดียวกับการเคหะแห่งชาติ ด้านธนาคารพาณิชย์ได้ประสานขอความ
ร่วมมือเนื่องจากอยู่นอกเหนืออ านาจของรัฐ ทั้งนี้ การขยายศูนย์ที่อยู่อาศัยให้คนไร้บ้านในทุกจังหวัดนั้น มีการ
จัดศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงที่มีอยู่ในทุกจังหวัดอยู่แล้ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้
ทันที ด้านสภาพัฒนาองค์กรชุมชน ได้พักช าระหนี้สมาชิกท่ีอยู่ในเขตชุมชนชนบท อีกทั้งยังท าการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยในชนบท ส่วนงบประมาณในการซ่อมบ้านนั้น ได้ใช้แบบบูรณาการโดยน า
งบประมาณที่ได้ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหลัง จัดซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด แล้วประสานให้ทหารช่างกับช่างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นผู้ซ่อมบ้านให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าแรงและสามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่มี
คุณภาพได้เพ่ิมมากข้ึน 
   ๑ .๑ .๓  กระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง การฆาตกรรมพระสงฆ์ ในช่ วงเวลากลางวัน             
โดยมี นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ถาม                
ถาม นายกรัฐมนตรี  
             สืบเนื่องมาจากพระสุริยา วงค์สมบัติ ส านักสงฆ์บ้านป่าผึ้ง ต.ห้วยยาง        
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ถูกฆาตรกรใช้ของแข็งทุบศีรษะ ขณะเดินจงกรมจนเป็นเหตุถึงแก่ความตาย ในฐานะท่ีเป็น
ชาวพุทธรับไม่ได้จะต้องน าคนร้ายมาด าเนินคดี ซึ่งได้สอบถามรองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ทราบว่า 
ฆาตกรเป็นคนติดยาเสพติดในหมู่บ้านที่เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน การฆาตกรรมดังกล่าวขอให้ต ารวจช่วยกันจับ
ผู้ร้ายมาด าเนินคดี นอกจากนี้ ยังมีการฆาตกรรมพระสงฆ์ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี อีกทั้งการฆาตกรรม
พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น จึงขอสอบถามว่าทั้ง ๓ คดีดังกล่าวได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 
   นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายจาก 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า พระสงฆ์ถูกฆาตกรรมในขณะที่ท าภารกิจ
ของสงฆ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ด าเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยไม่ได้นิ่งนอนใจ คดีการฆาตกรรม
พระสงฆไ์ด้ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ติดตามประเด็นดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด แต่จ าเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพ่ือให้มีหลักฐานที่ชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว
คนร้ายมาด าเนินคดี โดยพบผู้ต้องหา จ านวน ๖ คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ DNA  และน าผู้กระท า   
ความผิดมาลงโทษอย่างแน่นอน ส่วนกรณีที่พระสงฆ์ในพ้ืนที่ อ่ืนถูกท าร้ายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่มรณภาพ                  
เช่น ในพ้ืนที่ จ.สุราษฎร์ธานี คดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการชั้นศาลแล้ว ในส่วนของคดีฆาตกรรมพระในพ้ืนที่   
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง ยืนยันภาครัฐมิได้นิ่งนอนใจ
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                ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
   ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลบริเวณ
ชายหาดบางปู โดยมี นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลื่อนมาจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

   สืบเนื่องจากในอดีตชายหาดบางปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย มีถนนตัดผ่านชายทะเล นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทัศนียภาพที่ สวยงาม แต่ในเวลาต่อมา       
มีการร้องเรียนจากประชาชนจ านวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันพบว่ามีการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเล
ในพ้ืนที่บริเวณโรงงานฟอกหนัง ต าบลบางใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งห่างจาก
สถานีตากอากาศบางปู ๓ กิโลเมตร มีการปล่อยน้ าเสียลักษณะสีด าเข้มไหลออกมาจากโรงานฟอกหนัง         
ลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อการท าประมงพ้ืนบ้านและการท่องเที่ยว จึงขอเรียนถามว่า 

   ๑. กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะแก้ไขปัญหาการปล่อย
น้ าเสียที่เกิดขึ้นหรือไม่ มีหน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

   ๒. ปัญหาที่ เกิดจากการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลที่ เกิดขึ้นมาโดยตลอด 
รัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานใดรับผิดชอบด าเนินการหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

   ๓. ปัจจุบันการปล่อยน้ าเสียดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแสดงให้
เห็นว่า การป้องกันและการแก้ไขปัญหาไม่ส าเร็จ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

   นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า น้ าเสียในบริเวณดังกล่าวแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม      
ซึ่งกระทรวงฯ ได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ า ได้ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอยดูแลว่าแต่ละโรงงาน      
มีระบบอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่น้ าเสียที่ออกมาจากโรงงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด อีกส่วนมาจากบ้านเรือนของ
ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่ งส่ งผลกระทบเป็นส่วนใหญ่  กระทรวงฯ จึงสั่ งการให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ที่ควบคุมดูแลหน่วยงานระดับท้องถิ่น 
เทศบาล องค์กรบริหารส่วนต าบล ที่ต้องดูแลถึงภาพรวมศักยภาพการบ าบัดน้ าเสียของในแต่ละชุมชน         
กรมควบคุมมลพิษได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าน้ าเสียไม่ได้เกินค่าที่ก าหนด แต่เมื่อหลาย ๆ ที่รวมกัน ส่งผลให้เกิน
ค่าที่ก าหนด โดยกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการเร่งประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีแผนแม่บทด้านจัดการคุณภาพน้ าของประเทศ     
๒๐ ปี  โดยจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. การป้องกันและลดการเกิดน้ าเสียที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการดูแล
ภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีกลไลในการบ าบัดน้ าเสีย ๒. มาตรการควบคุม
การระบายน้ าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เน้นการตรวจสอบว่ามีการบ าบัดน้ าเสียจริง และมีการทิ้งน้ าเสียในปริมาณ
ที่ก าหนด และดูคุณภาพของแหล่งน้ าว่าเพียงพอหรือไม่ ๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าเสีย 
ในกรณีของการระบายน้ าได้มีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษถึงการค านวนค่ามาตรฐานในการก าหนดการ
ปล่อยน้ าเสียใหม่ โดยจะเร่งด าเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ 
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   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสวัสดิการส าหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน 
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจาก โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปาก
มดลูก โดยมี นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ             
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

           ด้วยโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นภัย
คุกคามต่อสุขภาพร่างกายของผู้หญิงและเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตเป็นอันดับตันของโรคที่เกิดขึ้น         
ในปัจจุบัน โดยโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๑ ของผู้หญิงไทย และตามมาด้วย
โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุอันดับที่ ๒ โดยมีแนวโน้มผู้หญิงไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งดังกล่าวสูงขึ้นทุกปี     
จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่า มีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน
ต่อปี หรือ ๓ คนต่อวัน และเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทางสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๐ 
พบว่าในแต่ละปีจะพบว่าผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ๕,๕๑๓ รายต่อปี และแต่ละปีจะเสียชีวิต
เพราะมะเร็งปากมดลูกถึง ๒,๒๕๑ รายต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก จึงถือได้ว่าทั้งโรคมะเร็งเต้านมและ
โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหา      
ด้านสาธารณสุขระดับประเทศ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าสวัสดิการเกี่ยวกับการป้องกัน บ าบัดรักษา รวมทั้ง    
การพ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมในการป้องกัน บ าบัดรักษา และพ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจทั้งหมด ดังเช่นกรณีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อผ้าอนามัยที่มีราคาแพง ค่าบริการทางการแพทย์ที่ไม่ครอบคลุมกรณีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับ      
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายของเต้านมเทียมได้ ท าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม       
ที่ได้ตัดเต้านมไปแล้วไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการท าเต้านมเทียมได้ หรือค่าฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาส าคัญในทางสุขภาพร่างกาย     
สุขภาวะอนามัย และปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ จึงขอเรียนถามว่า 
    ๑. กระทวงสาธารณสุขมีนโยบายหรือมาตรการในการจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้หญิงเพ่ือเป็นการป้องกัน บ าบัดรักษา และพ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม
และโรคมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    ๒. กระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรการในการช่วยเหลือค่ าใช้จ่ายและ     
การด าเนินการในการจัดท าเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    ๓. กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าที่จ าเป็นในด้านสุขภาวะอนามัยส าหรับผู้หญิง เช่น ผ้าอนามัย เพ่ือเป็นการป้องกันโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นอันตราย     
ต่อสุขภาพร่างกายของผู้หญิงหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

    นายสาธิต  ปิ ตุ เตชะ รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงสาธารณ สุข          
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงว่า การเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่มากที่สุด 
คือมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก ไม่เว้นแม้ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น   
อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ทราบว่าเต้านมปกติเป็น
อย่างไร หากเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้น จะได้รีบไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น  ๆ ส าหรับผลการด าเนินโครงการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก จ าเป็นต้องเร่งหามาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีการรณรงค์ให้หญิงไทยเข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แต่ในช่วงต้นเป็นการด าเนินงานในโรงพยาบาล จึงมีสตรีบางคนที่มา     
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ตรวจสุขภาพประจ าปีเท่านั้นที่ได้รับตรวจคัดกรอง ต่อมาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. จึงได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติขึ้น โดยให้หญิงไทยอายุ
ระหว่าง ๓๐-๖๐ ปี ทั่วประเทศ เข้าตรวจด้วยวิธีการแปปสเมียร์ ซึ่งมะเร็งจัดอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิต
ผู้ป่วยจ านวนมาก เป็นโรคที่ยากต่อการรักษาให้หายขาดแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่แพงมาก โดยในอดีต       
มีผู้ป่วยมะเร็งจ านวนไม่น้อยเข้าไม่ถึงการรักษา ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ได้บรรจุให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       
(สิทธิบัตรทอง) โดยมีการก าหนดดูแลตามมาตรฐานการรักษา โรคมะเร็งด้วยเคมีบ าบัด/รังสีรักษาในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดท าโดยคณะท างานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยเคมีบ าบัด/รังสีรักษา ในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้ งนี้  การรักษาโรคมะเร็ งสามารถรักษา                  
ได้ทุกโรงพยาบาลและสามารถเข้าถึงข้อมูลของป่วยได้ทุกโรงพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกประเภท 

   ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน  โดยมี        
นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   สภาพปัญหาส าคัญของภาคเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะจากกรณี
นโยบายส่งเสริม พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ไม่ตอบสนองตลาดเช่นที่ผ่านมานั้น นอกจากจะไม่สามารถช่วยให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคเกษตรดีขึ้น ซ้ ารอยต้องอยู่ในวังวนของปัญหาหนี้สิน ปัญหาการตกเป็นจ าเลย
ด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอดยุคสมัยทั้งที่ชุมชมเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายเหล่านั้นของประเทศ
มาโดยตลอด ในส่วนต้านการแก้ไขปัญหานั้น นับได้ว่ายังไม่ปรากฏนโยบายองค์รวมที่มีประสิทธิภาพพอ 
นอกเหนือไปจากการใช้เพียงนโยบายลักษณะเหมารวมที่ไม่สอดคล้องกับบริบทจริงหรือมีเพียงมาตรการ 
เชิงเด่ียวที่มิได้มีทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เพียงพออันสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขรากเหง้าปัญหาที่เรื้อรัง        
มายาวนาน ฉะนั้น การส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรอันควรเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จึงมิอาจ
ถูกมองแยกขาดจากปัญหาด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาด้านสิทธิชุมชนในฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาคุณภาพชีวิตและฐานเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญกับโครงสร้างของความเหลื่อมล้ าและความไม่
เป็นธรรมทางสังคมอย่างรุนแรงและยังสัมพันธ์ถึงพันธะกรณีสากลของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)      
ในฐานะพลเมืองโลกได้ ฉะนั้น สังคมนับจากนี้จึงไม่สามารถด าเนินการภายใต้มโนทัศน์และกระบวนทัศน์
แบบเดิมได้อีกต่อไปและสิ่งจ าเป็นอย่างเร่งด่วนคือการปรับมโนทัศน์และเครื่องมือรูปแบบใหม่ที่สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเชิงองค์รวมที่มุ่งเน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดีของผู้คนและความเท่าเทียมทางสังคม
พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน ค านึงถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและระบบ
เศรษฐกิจทางเลือกใหม ่

   ปัจจุบัน ประชาชนหรือชุมชนจ านวนมากทุกภูมิภาคของประเทศได้พยายาม
ลุกขึ้นมาพัฒนาความเป็นนวัตกรรมทางวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนในแบบฉบับตัวเอง เป็นรูปแบบหรือโมเดล 
(model) ที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่อันหลากหลายและสอดคล้องต้นทุนเฉพาะถิ่น พยายามสร้างพ้ืนที่        
แห่งการเรียนรู้ด้านฐานภูมิปัญญาภายในและเลือกผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งนับเป็นการปรับตัวต่อการก าหนดอนาคตของตัวเอง อาทิ เกษตรเชิงนิเวศ     
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เกษตรวัฒนธรรมชาติพันธุ์ วนเกษตรผสมผสาน เกษตรเศรษฐกิจสีเขียว ชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ เกษตร
ปลอดภัย/ปลอดสารพิษ ฯลฯหรือแม้แต่ความพยายามผลักดันพืชพันทางเกษตรอีกหลายชนิดที่สามารถ     
สร้างคุณค่าและมูลค่าแต่กลับถูกกดทับศักยภาพภายใต้อ านาจหน่วยงานรัฐเสียเอง จากเหตุผลดังกล่าว         
จึงขอเรียนถามว่า 

   ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางเชิงรูปธรรมและช่องทาง       
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรที่มาจากฐานศักยภาพประขาชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีความต้องการ         
มีความพร้อมต่อแนวทางพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนอันตอบสนองต่อมิติองค์รวมทั้งคุณภาพชีวิต สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร และทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักการและเหตุผล   
ข้างตันอย่างไรบ้างและจะสามารถเสนอแผนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนหรือเชื่อมโยงแผนงาน            
เชิงยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน/เครือข่ายหรือในระดับพ้ืนที่ได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

   ๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางเชิงรูปธรรมในการบูรณาการ
นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ในระยะต่าง ๆ /แผนโครงการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา     
องค์รวมในภาคการเกษตรของประชาชนและส่งเสริมการขยายรูปธรรมเชิงพ้ืนที่/เชิงประเด็นเพ่ือรองรับโจทย์  
ท้าทายในอนาคตอย่างไรบ้างและเมื่อใดที่จะมีการแก้ไขปัญหาหรือขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวด้วยมโนทัศน์   
และกระบวนทัศน์แบบใหม่ที่มิได้ถูกก าหนดมาจากระบบราชการเฉกเช่นดังเดิม ขอทราบรายละเอียด 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตอบชี้แจงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเกษตรยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงกับเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เพ่ือเพ่ิมรายได้และส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ 
ซึ่งได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนนโยบายเกษตรยั่งยืน และออกเงินกู้ให้กับเกษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ ใน
โครงการกู้ ๑ ล้าน ดอกเบี้ย ๑ ร้อย โดยให้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีตลาดรองรับ อีกทั้งกระทรวงฯ          
ได้ผลักดันโครงการเกษตร ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรให้ ๓๒,๐๐๐ ต าบล ซึ่งกระทรวงฯ 
จะท าการขุดน้ าเพ่ือท าเกษตรกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สนับสนุนเมล็ดพันธ์และปัจจัยการผลิต โดยสามารถท า
ได้ทั้งการประมง หรือการปศุสัตว์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร ด้านเอกสารสิทธิ์อยู่ใน
ขั้นการรวบรวมปัญหาทั้งประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

   ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขต
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง         
ของมนุษย์ 
    เนื่องด้วย มีมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ ได้อนุมัติให้
จ าแนกพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าโคกสูง - บ้านดง เนื้อที่ประมาณ ๘,๕๑๖ ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรเพ่ือเป็นเขตนิคมสร้าง
ตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาปรากฏว่าพ้ืนที่ ๘,๕๑๖ ไร่ ไม่อยู่ในเขต     
พระราชกฤษฎีกาประกาศจัดตั้งนิคมฯ ซึ่งตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ     
พ.ศ. ๒๕๑๑ ก าหนดไว้ว่า "การจัดตั้งนิคมตามมาตรา ๖ ในท้องที่ใดให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และให้มี
แผนที่ก าหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา นั้น" ข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่า สมาชิก       
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์เป็นจ านวนมากได้น าหลักฐานหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (น.ค.๓) รายแปลง
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ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายและเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกไปท าการรังวัดปักหลักเขตที่ดินแล้ว          
ส่วนการออกโฉนดที่ดินทางส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ าพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเพ่ือให้การออกโฉนดที่ดินเป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง      
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ตรวจสอบว่า ที่ดินรายแปลงจ านวนมากซึ่งนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์      
ได้ออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (น.ค.๓) อยู่ในเขตตามพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตนิคมฯ หรือไม่     
หรือหากตั้งอยู่ในเขตป่าพ้ืนที่ ๘,๕๑๖ ไร่ นั้น ส านักงานที่ดินฯ ส่วนแยกอุบลรัตน์ จะด าเนินการออกโฉนดที่ดิน
ตาม น.ค.๓ ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการได้ขอทราบเหตุผลเพ่ือขี้แจงต่อไป ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นธรรมต่อประชาชนจ านวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 

   ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายส ารวจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายในเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
และให้ความชัดเจนต่อสมาชิกนิคมฯ ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

   ๒. กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแผนงาน 
โครงการด าเนินการเพ่ือออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น      
ได้ในปีใด ขอทราบรายละเอียด ทั้งนี้ เพ่ือให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สามารถ
ด าเนินการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายในเขตนิคมดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

   นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ ตอบชี้แจงว่า ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ ได้อนุมัติให้จ าแนกพ้ืนที่
ป่าไม้ ป่าโคกสูง - บ้านดง เนื้อที่ประมาณ ๘,๕๑๖ ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรเพ่ือเป็นเขตนิคมสร้างตนเอง               
ของกรมประชาสงเคราะห์ โดยได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์   
โดยมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยมอบให้     
กรมประชาสงเคราะห์ แต่ปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเดิมกรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ต่อมาเปลี่ยนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หลังจากนั้น กรมประชาสงเคราะห์ได้เตรียม
ด าเนินการจัดท าเรื่องการออกพระราชกฤษฎีกาแล้วปรากฏว่าใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ ปี ต่อมาเมื่อปี        
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ ปี ซึ่งมีการด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๔๕ จึงได้เสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกาให้สมบูรณ์  พร้อมทั้งแนบแผนที่ต่อท้ายพระราชกฤษฎีกา                  
กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นได้ปรับมาเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชื่อว่าเรื่อง
ดังกล่าวอาจจะเงียบหายไปในช่วงปรับเปลี่ยนกระทรวง ส าหรับการออกพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้อง          
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีกฎหมายใหม่มาประกอบการพิจารณา  เพ่ือให้ราษฎรมีที่ดินท ากิน  
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปัจจุบันได้มีกฎหมายใหม่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้ข้าราชการ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งต้องด าเนินการตรวจสอบแผนที่แนบท้ายให้ถูกต้อง            
ตามความเป็นจริงของพ้ืนที่  เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา               
จากนั้น ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อส านักงานกฤษฎีกาได้พิจารณา
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วต้องส่งเรื่องกลับมายังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและสามารถประกาศได้ เบื้องต้น
ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ลดลง ตนจะลงพ้ืนที่ด้วยตนเองและ
มอบหมายให้อธิบดีที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้ตั้งกระทู้ถามอย่างใกล้ชิด  
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       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
   ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง  การแก้ ไขปัญ หาการจราจรและผิ วจราจร        
ถนนดินแดง ๑  โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 
   ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ ส ารวจและ
ออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ าเภอจอมทอง (เพ่ิมเติมโครงข่ายคมนาคมฝั่งตะวันตก 
จังหวัดล าพูน) โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าพูน พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
   ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินและหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดย นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมี มี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง การบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน โดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสะพานในเขตอ าเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง จ านวน ๓ แห่ง โดย นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
   ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสนามกีฬา ประจ าจังหวัด
พัทลุงแห่งที่ ๓ โดย นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  

   จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าเรื่องอ่ืน ๆ และเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบ
วาระ ในการพิจารณาขอขยายเวลาของคณะกรรมาธิการ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราช
ก าหนด ๓ ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนว
ทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 



- ๑๐ - 

 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมือง
แร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

        ๒.๑ รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พิจารณาต่อจาก        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔)  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 จากนั้น ประธานฯ ได้ขอน าเรื่องที่ ๒.๑๑ รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ตาม
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อน 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
        ๒.๒ รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
        ๒.๓ รับทราบรายงานสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒  
       ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงาน น าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์และกลับมาน าเสนอต่อ        
สภาผู้แทนราษฎรใหม่อีกครั้ง 
 ประธานฯ สั่งปิดการประชุม ๑๘.๔๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๔๐ นาฬิกา 
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